

PHẦN THỨ HAI



**ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN PHƯỜNG 11
TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
(1975 - 2010)**

Tiếp theo chương III phần B

CHƯƠNG III
ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN PHƯỜNG 11 THỰC HIỆN CHỦ TRƯỞNG
CẢI TẠO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
(1975 - 1985)

B- GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ,
TỪNG BƯỚC PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT (1977 - 1985)

III/ ĐẠI HỘI CHI BỘ PHƯỜNG LẦN THỨ III NHIỆM KỲ 1981 -
1983

1/ Đại hội Chi bộ phường lần thứ III nhiệm kỳ 1981 - 1983

Tháng 4 năm 1981, Chi bộ phường tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 1981 - 1983 nhằm kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 1979 - 1981, đề ra nhiệm vụ của Chi bộ trong những năm 1981 - 1983.

Đại hội đã bầu chi ủy mới: Bí thư là đồng chí Lê Công Sửu; các Chi ủy viên là: đồng chí Võ Thị Ngọc Lan, đồng chí Lâm Văn Sáu, đồng chí Phạm Công Chấn, đồng chí Lê Thị Xứ.

Ngày 22 tháng 11 năm 1981, cử tri phường đã tham gia bầu cử Hội đồng nhân dân phường khóa III (nhiệm kỳ 1981 - 1984). Tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân phường đã bầu Ủy ban nhân dân phường bao gồm: Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường là đồng chí Trần Văn Hai, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường là đồng chí Nguyễn Thị Kiềm và đồng chí Võ Thị Ngọc Lan.

2/ Lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ phường nhiệm kỳ 1981 - 1983

Trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội của thành phố và quận vẫn tiếp tục gặp những khó khăn thách thức, trong đó có những mặt ngày càng gay gắt hơn, nhưng với nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn trở ngại, Chi bộ đã lãnh đạo nhân dân phường hoàn thành cơ bản những chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 1981 - 1983 đề ra.

a. Lãnh đạo phát triển kinh tế

Trong bối cảnh khó khăn về điện, nguyên vật liệu, vốn thị trường không ổn định, đồng tiền mất giá đã làm cho hoạt động tiêu thủ công nghiệp của phường trong thời gian này chỉ hoạt động cầm chừng. Đứng trước tình hình trên, Chi ủy và chính quyền đã cùng cơ sở bàn bạc tìm phương án tháo gỡ khó khăn, bung ra sản xuất như tìm hướng liên doanh, liên kết với các địa phương khác để có nguyên liệu cho sản xuất; xin thêm định mức điện,... Với những cố gắng trên, cuối năm 1982, tình hình sản xuất của phường bắt đầu được phục hồi. Giá trị tổng sản lượng năm 1983 tăng hơn 1% so với năm 1982, hoàn thành chỉ tiêu quận giao. Cuối nhiệm kỳ, số lượng cơ sở sản xuất tại phường có: 2 hợp tác xã sản xuất, 10 tổ sản xuất tập thể, 113 cơ sở hộ cá thể sản xuất và dịch vụ. Về lao động, đầu nhiệm kỳ có 480 nhân công, cuối nhiệm kỳ có 491 nhân công¹. Hưởng ứng phong trào tiết kiệm, phát huy sáng kiến, các cơ sở sản xuất tiêu thủ công nghiệp trong phường đã có 13 sáng kiến đem lại giá trị cao và làm lợi cho sản xuất 41.000 USD.

Hoạt động của thương nghiệp hợp tác xã, có sự tăng trưởng về doanh số mua vào và bán ra. Trong bối cảnh giá cả thị trường có nhiều biến động, thương nghiệp hợp tác xã phường cố gắng bảo đảm đủ định lượng cho cán bộ, công nhân viên chức và các đối tượng chính sách. Hàng hóa phục vụ nhân dân thông qua hợp tác xã tiêu thụ đã góp phần tham gia làm ổn định thị trường tự do.

Công tác thu thuế đạt và vượt chỉ tiêu đề ra từ 120 đến 125%/năm.

Thực hiện Chỉ thị số 216-CT/CP của Chính phủ về kê khai nhà ở, phường tổ chức điều tra tổng số nhà tại phường là 2.025 căn, trong đó có 169 nhà do Nhà nước quản lý, 1.856 nhà tư nhân. Các công trình công cộng như hố ga, đường cống thoát nước được nạo vét bằng nguồn vốn nhà nước và nhân dân. Ngoài ra, phường vận động nhân dân đóng góp xây dựng Thủy điện Trị An với tổng giá trị là 26.723 đồng, đóng góp xây dựng nhà hát Hòa Bình với giá trị là 17.220 đồng.

¹ Báo cáo số 01/BC năm 1982.

b. Lãnh đạo công tác văn hóa – xã hội

Lĩnh vực văn hóa – xã hội luôn được chi bộ xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cần được tập trung, nhằm từng bước cải thiện và nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần cho nhân dân.

Tổ chức phát thanh trên hệ thống truyền thanh 538 giờ, lưu động 12 giờ, tổ chức văn nghệ 6 buổi, chiếu phim 33 đêm. Phòng đọc sách được nhân dân quan tâm từ 2.452 cuốn sách, đóng góp thêm 452 cuốn. Phường tổ chức triển khai Chỉ thị 05-CT/TU của Thành ủy về việc truy quét tàn dư văn hóa thực dân và xây dựng phong trào văn hóa lành mạnh cho nhân dân.

Phường đã triển khai thực hiện cải cách giáo dục, đội ngũ giáo viên từng bước được nâng cao. Chất lượng dạy và học có nhiều chuyển biến tích cực. Tiếp tục duy trì hai đợt ra lớp ban đêm cho 173 trẻ em nghèo với 9 giáo viên tình nguyện dạy học. Tháng 7 năm 1982, phường 14 được phân cấp quản lý 2 nhà trẻ với 7 cô, 4 trường Mẫu giáo với 372 cháu, 16 giáo viên và nhân viên.

Phường đã giải quyết việc làm ổn định và việc làm có tính thời vụ cho hàng trăm lao động. Tiếp tục công tác chăm lo gia đình chính sách thông qua việc thực hiện việc đổi giấy chứng nhận cho 37 gia đình liệt sĩ, lập quỹ bảo trợ cho 4 người con liệt sĩ và hai thân nhân liệt sĩ.

Trạm Y tế phường củng cố và nâng cao chất lượng phục vụ tại chỗ. Việc sử dụng thuốc dân tộc bổ sung cho thuốc Tây y được áp dụng rộng rãi. Phong trào kế hoạch hóa gia đình, thực hiện “5 dứt điểm” đã góp phần làm giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của phường.

c. Lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng – an ninh

Phường thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, duy trì chế độ trực cơ động, phối hợp các ban ngành đoàn thể vận động nhân dân tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Tổ chức đăng ký, giao quân trong các năm đều đạt 100% chỉ tiêu. Chi ủy chỉ đạo Ban chỉ huy Quân sự phường tổ chức học tập chính trị và chiến

thuật cho tất cả chiến sĩ, tham gia tốt diễn tập chiến đấu toàn quận.

Chi ủy chỉ đạo Ban chỉ huy Công an phường tổ chức học tập và nghiên cứu Chỉ thị số 92-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương ban hành ngày 25 tháng 6 năm 1980 về “Cuộc vận động xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh và đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” và các chỉ thị của Thành ủy, Quận ủy về công tác xây dựng lực lượng. Phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc” được liên tục phát động. Công an giữ vai trò nòng cốt và tổ chức phối hợp với Phường đội và các ban ngành, đoàn thể phát động phong trào đến khu phố, tổ dân phố. Cơ bản giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

d. Xây dựng hệ thống chính trị

Hội đồng nhân dân phường trong các kỳ họp đã tích cực đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền nhân dân và đề ra nghị quyết của từng kỳ họp, tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc cử tri để lắng nghe ý kiến nhân dân, phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân, yêu cầu chính quyền xem xét giải quyết.

Ủy ban nhân dân phường thực hiện tốt nghị quyết do Hội đồng nhân dân phường đề ra, từng bước sửa đổi lề lối làm việc, tăng cường công tác quản lý nhà nước, quản lý hành chính, xem xét giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Mặt trận Tổ quốc phường thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, vận động các phong trào đóng góp công trình thủy điện Trị An, vì tuyến đầu Tổ quốc, ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt,... Qua các phong trào đã xây dựng được ý thức tự giác, tinh thần đoàn kết của nhân dân trong khu phố.

Đoàn Thanh niên Cộng sản đẩy mạnh các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, phong trào vận động thanh niên tham gia đăng ký nghĩa vụ quân sự. Hội Phụ nữ vận động phụ nữ đoàn kết, gửi tiền tiết kiệm, thi đua thực hiện nếp

sống văn minh.

Chi ủy tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V, các Nghị quyết lần thứ 3, 4 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V, Nghị quyết số 01-NQ/TW của Bộ Chính trị. Qua học tập, cán bộ, đảng viên đã hiểu sâu hơn về tính chất của chặng đường đầu thời kỳ quá độ, về âm mưu và thủ đoạn trong kế hoạch phá hoại nhiều mặt của địch nhằm nâng cao được ý thức cảnh giác cách mạng và tinh thần trách nhiệm để khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt, công tác kiểm tra và phát hiện, xử lý đảng viên vi phạm được chú trọng. Chi bộ duy trì tốt chế độ sinh hoạt, giữ đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tổ Đảng.

Những kết quả đạt được trong quá trình lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 1981 – 1983 là cơ sở thực tiễn để chi bộ phùng bước vào công tác chuẩn bị Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 1983 – 1985.

